

Ngăn ngừa sự lây lan của bệnh Bào Ngự

October 2020 | Cơ Quan An Toàn Thủy Sinh và Quản Lý Nguy Cơ Trực Thuộc Bộ Các Ngành Công Nghiệp Cơ Bản (DPI)

Bệnh Bào Ngự là gì?

Abalone viral ganglioneuritis (AVG) là một căn bệnh do vi khuẩn gây ra ảnh hưởng đến hệ thống thần kinh của Bào Ngự

Triệu chứng có thể bao gồm: Bào Ngự bị cong chân, sưng miệng, suy yếu và chết.

AVG ảnh hưởng đến cả Bào Ngự Đen (Blacklip) và Xanh (Greenlip) và loại lai giống.

AVG không có bất cứ ảnh hưởng nào lên sức khỏe con người.

Bệnh xảy ra ở đâu?

AVG xảy ra ở Tasmania và đã gây ra tử vong đáng kể ở bào Ngự được nuôi và hoang dã tại nhiều nơi ở Victoria.

Các bước giúp bảo vệ ngành công nghiệp bào Ngự NSW

Hãy làm theo các bước này để bảo vệ doanh nghiệp của quý vị và giúp ngăn chặn AVG lây lan ở bào Ngự sống:

- Rửa tay và/hoặc dùng bao tay cẩn thận với nước xà bông ấm sau khi cầm bào Ngự.
- Đổ tất cả chất thải vào trong một thùng được đậy kín để chuyển đến bãi chôn rác.
- Đổ nước từ các bể chứa vào hệ thống cống.
- Rửa kỹ bằng thuốc tẩy rửa nhẹ và nước ấm, rửa sạch lại với nước ngọt và phơi khô dụng cụ được sử dụng để giữ và vận chuyển bào Ngự.
- Lau chùi bằng thuốc tẩy rửa pha loãng hoặc thuốc khử trùng những chỗ trong xe vận tải và những thùng/dụng cụ chứa đã tiếp xúc với bào Ngự.
- Nếu quý vị nghi ngờ AVG trong các bể chứa của quý vị, NSW DPI có thể trợ giúp quý vị.

Nếu quý vị quan sát thấy bào Ngự bệnh hoặc chết, hãy liên lạc Đường Dây Nóng Canh Phòng EAD NSW DPI (NSW DPI EAD Hotline) số 1800 675 888 để xin lời khuyên.

© Tiểu bang New South Wales thông qua Bộ Công Nghiệp, Kỹ Năng và Phát Triển Vùng 2016. Quý vị có thể sao chép, phân phát và mặt khác tùy ý dùng ấn bản này vì bất cứ mục đích gì miễn là quý vị quy công cho Bộ Các Ngành Công Nghiệp Cơ Bản NSW là chủ sở hữu. Tuyên bố phủ nhận trách nhiệm: Thông tin chứa đựng trong ấn phẩm này được đặt trên cơ sở khiên thức và sự hiểu biết vào thời điểm viết ra (tháng Ba năm 2016). Tuy nhiên, vì những tiến bộ trong kiến thức, người sử dụng được nhắc nhở rằng cần phải bảo đảm thông tin họ tin cậy là cập nhật và cần phải kiểm tra tính thời sự của thông tin với viên chức thích hợp ở Bộ Các Ngành Công Nghiệp Cơ Bản hoặc tư vấn viên độc lập của người sử dụng. INT16/62440 JTN 14040

Bào Ngự xanh (greenlip abalone) bị bệnh cho thấy triệu chứng của AVG – chân cong (Ảnh: DPI Victoria)



Bào Ngự Đen (blacklip abalone) bị bệnh cho thấy triệu chứng của AVG – chân cong (Ảnh: DPI Victoria)



Muốn biết thêm chi tiết về bệnh bào Ngự, hãy viếng:

<https://www.dpi.nsw.gov.au/fishing/aquatic-biosecurity/aquatic-industries/wildfish-shellfish/AVG>

Thông tin này cũng có sẵn trong **nhiều ngôn ngữ** trên **trang mạng DPI**